

โบรซัวร์

Infor นำเสนอโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่

เตรียมธุรกิจเบเกอรี่ของคุณให้พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน

การมีผลิตภัณฑ์ขนมอบสดใหม่บนชั้นวางทุกวันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ผลิตขนมอบส่วนใหญ่ ความต้องการในแต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์ และฤดูกาลล้วนแตกต่างกันไป และราคาส่วนผสมและการรับรอนั้นก็อาจแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น และอาจรวมถึงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ด้วย

ผู้ผลิตขนมอบต้องเผชิญกับอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น โอกาสในการเพาะปลูกที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ความต้องการรสชาติและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภค ความกังวลเรื่องอาหารของประชากรผู้สูงอายุ ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ (ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ GMO) และความเสี่ยงในการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงต้นทุนด้านวัตถุดิบ พลังงาน และการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งคงไม่หมดเพียงเท่านั้น

ไม่ว่าจะเป็นร้านเบเกอรี่ระดับภูมิภาคหรือซัพพลายเออร์ขนมอบระดับโลก การที่คุณจะจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าสามารถรับมือได้เร็วแค่ไหน Infor® CloudSuite® Food & Beverage คือ ERP ล้ำสมัยสำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่ที่มอบรากฐานด้านความคล่องตัวที่มากขึ้นในการจัดการกับความผันผวนของอุปสงค์ การจัดหาส่วนผสม และกำลังการผลิต CloudSuite Food & Beverage มอบความสามารถที่คุณต้องใช้ในการจัดการกับความท้าทายทั้งหมดที่ธุรกิจเบเกอรี่ของคุณเผชิญในฐานะบริการคลาวด์ของอุตสาหกรรม

“ เป้าหมายของเราคือการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้กับร้านเบเกอรี่โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ร้านเบเกอรี่สามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจอยู่เสมอและกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจำ คำแนะนำด้วย AI จาก Infor ในส่วนผลิตภัณฑ์และราคาไม่เพียงช่วยให้พนักงานขายของเราประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสำหรับการพบปะกับลูกค้า แต่ยังช่วยให้ Zealandia ยึดมั่นในสิ่งที่เราให้คุณค่ามากที่สุด นั่นก็คือความใกล้ชิดกับลูกค้า ”

MICHAL RADA

ผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงและผู้อำนวยการกลุ่ม ICT สำหรับ AI ที่ Zealandia

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละวัน

ผู้บริหารที่ใส่ใจในสุขภาพต่างขอให้ร้านเบเกอรี่ทำขนมอบที่หลากหลายขึ้น โดยมีตัวเลือกส่วนผสมที่ “เป็นธรรมชาติ” มากขึ้น แต่การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ผู้ผลิตขนมอบในปัจจุบันต่างต้องตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการติดฉลากเนื่องจากมีส่วนผสมที่ผ่านการตัดแปลงพันธุกรรม คำเตือนเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ และการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องวางขายในวันเดียวกันกับวันที่อบด้วย มิฉะนั้นก็จะถูกมองว่าไม่สดใหม่ นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่คุณก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาเดิมๆ อยู่ เช่น อายุการเก็บรักษาที่สั้นขึ้นวางผลิตภัณฑ์วางเปล่า ของเสีย และอัตรากำไรที่ลดลง

CloudSuite Food & Beverage คือโซลูชัน ERP บนระบบคลาวด์สำหรับบริษัทเบเกอรี่ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าสู่ตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน และลดความซับซ้อนและกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความต้องการของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดต้นทุนโดยรวมของคุณได้

CloudSuite Food & Beverage คือแพลตฟอร์มดิจิทัลล้ำสมัยพร้อมการวิเคราะห์ในตัว ปัญหาประสิทธิภาพ การสนับสนุนขั้นตอนการทำงาน กระบวนการอัจฉริยะ และความสามารถในการผสมรวมโซลูชันในระบบนิเวศของคุณ ในฐานะที่เป็นบริการระบบคลาวด์อย่างแท้จริง แพลตฟอร์ม Infor ช่วยมอบทั้งความปลอดภัยและความยืดหยุ่นที่จำเป็นอย่างมากในการจัดการกับความเสี่ยงของการโจมตีทางไซเบอร์

CloudSuite Food & Beverage มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่บริษัทเบเกอรี่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านเบเกอรี่ระดับภูมิภาคหรือซัพพลายเออร์ขนมอบระดับโลก เพื่อเร่งการสร้างสรรคนวัตกรรม ดังนั้นคุณจึงสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองรสนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและเอาชนะแรงกดดันจากการแข่งขันต่างๆ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนสูตร ข้อมูลจำเพาะ และฉลากได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเช่นกัน คุณจะสามารถเร่งกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถพัฒนาความคล่องตัวที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับความผันผวนของวัตถุดิบ การผลิต และการขนส่งได้

“ ในฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ความเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราเลือกใช้แพลตฟอร์มระบบคลาวด์เพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการซอฟต์แวร์ของเราเองหรือต้องติดตั้งแก้ไขและการอัปเดตต่างๆ เอง ทีมไอทีแบบสิ้นของเราให้ความสำคัญการผลักดันโครงการด้านนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการวิเคราะห์ธุรกิจและการตัดสินใจ ”

RACHEL EADE

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและปฏิบัติการของ St Pierre Groupe

เป็นเวลากว่า 30 ปีที่ Infor ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกด้วยโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม CloudSuite Food & Beverage ต่อยอดจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอุตสาหกรรมซึ่งมีการศึกษาเรียนรู้มาเป็นอย่างดี โดยครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการส่งมอบ เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุงและการวิเคราะห์ในตัว ช่วยให้บริษัทอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 1,100 แห่งเช่นคุณประสบความสำเร็จ

ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของคุณ

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธุรกิจเบเกอรี่ รวมถึงตัวแปรเฉพาะอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่

- **อายุการเก็บรักษา**—หลีกเลี่ยงปัญหาด้านอายุการเก็บรักษาและผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในเวลาที่ใช้และในปริมาณที่เหมาะสม โดยคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นยำ
- **การจัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นประจำและซับซ้อน**—เพิ่มประสิทธิภาพในกำหนดการจัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องปฏิบัติตาม โดยวางแผนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การวางแผนรายวันตามรูปแบบคำสั่งซื้อนั้นเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะทุกชั่วโมงหรือทุกนาที เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดการจำหน่าย รวมถึงการจัดส่งถึงร้านโดยตรงด้วย
- **การเรียกคืนผลิตภัณฑ์**—ใช้การตรวจสอบย้อนกลับล็อตการผลิตที่แม่นยำเพื่อระบุว่ามีผลิตภัณฑ์ใดและล็อตใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคุณจะต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดไม่จำเป็นต้องถูกนำออกจากตลาด
- **การจัดการสูตร**—ลดเวลาการหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุดและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าในส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของคุณ หากคุณสามารถปรับเปลี่ยนสูตรอาหารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำตามส่วนประกอบวัตถุดิบที่ได้รับมา

- **อัตรากำไรที่ไม่สูงมากนัก**—หลีกเลี่ยงอัตรากำไรที่ลดลงในธุรกิจเบเกอรี่ได้หากคุณสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งคุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้ในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานของคุณ และยังสามารถมองเห็นความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจของคุณตาม SKU และลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องราคาและสัญญาได้ดีขึ้น
- **การจัดการสินทรัพย์**—เพิ่มความรู้และอายุการใช้งานของทรัพย์สินในธุรกิจของคุณ รวมถึงประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่างๆ หากคุณเลือกใช้โปรแกรมการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณมีผลการดำเนินงานในระดับสูงสุด
- **ลูกค้าสัมพันธ์**—ความสามารถของคุณในการทำงานร่วมกับลูกค้าในด้านการคาดการณ์คำสั่งซื้อ การวางแผนโปรโมชั่น และแม้แต่แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ล้วนช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับทั้งสองฝ่ายได้

ดำเนินงานในระดับสูงสุด

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณมีเครื่องมือเพื่อพิชิตความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของร้านเบเกอรี่ รวมถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ความพร้อมจำหน่ายของส่วนผสมรสนิยมและแนวโน้มของผู้บริโภค และข้อบังคับต่างๆ ธุรกิจเบเกอรี่ของคุณต้องมีความรวดเร็วและว่องไวเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทั้งหมดที่คุณต้องเผชิญ พร้อมทั้งยังต้องพยายามรักษาผลกำไรไว้ด้วย คุณจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย CloudSuite Food & Beverage ในขณะที่จัดการกับข้อกังวลต่างๆ ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่เหล่านี้:

จัดการกับความต้องการและความพร้อมจำหน่ายที่ผันแปรอย่างมาก—คุณจะต้องพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดจำหน่ายของคุณ โดยคาดการณ์อุปสงค์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นจากการคาดการณ์รายวันและตามฤดูกาล การวางแผนการเติมสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง และการวางแผนโปรโมชั่น

ลูกค้าของเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถตอบสนองต่อข้อตกลงระดับการบริการลูกค้าที่ต้องการด้วยสินค้าคงคลังที่น้อยลง 10% เมื่อใช้กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ได้รับจาก CloudSuite Food & Beverage คุณสามารถนำความแม่นยำขั้นสุดนี้มาใช้กับแผนอุปสงค์ของคุณด้วยความสามารถทางสถิติขั้นสูง รวมกับความรู้ในตลาดเบเกอรี่ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก

ความสามารถในการคาดการณ์ของ CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณสามารถจัดการความผันผวนของอุปสงค์ที่เกิดจากทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่จำนวนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมที่ลดลงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนเป็นที่นิยมมากขึ้นไปจนถึงความพร้อมจำหน่ายของวัตถุดิบและความกังวลเรื่องอาหารของประชากรผู้สูงวัยตลอดจนรสนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

รักษาความยืดหยุ่นของสูตรและปฏิบัติตามกฎระเบียบ—คุณสามารถพัฒนาสูตรอาหารใหม่และปรับปรุงสูตรเดิมได้อย่างรวดเร็วร่วมกัน ลดค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และลดเวลาที่ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ถึง 50% หรือมากกว่านั้นด้วย CloudSuite Food & Beverage คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของส่วนผสมและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงการผลิตฉลากด้วยเพื่อให้คุณตรวจพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเตรียมเทคโนโลยีการแจ้งเตือนและการแจ้งเรื่องอย่างรวดเร็วมาไว้ และคุณยังสามารถดำเนินการติดตามและตรวจสอบล็อตหลักและล็อตย่อยได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อระบุการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้ร้านเบเกอรี่เช่นคุณสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์หยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานของคุณได้อย่างรวดเร็วและยังทำกำไรได้ ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและต้นทุนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้น และใช้ทรัพยากรการผลิตอันมีค่าของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณสามารถควบคุมได้ดีขึ้นและมีความคล่องตัวมากขึ้นในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและเนื่องจากคุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าคู่แข่ง จึงช่วยให้ร้านเบเกอรี่ของคุณใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า—ความสัมพันธ์กับลูกค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าคุณจะผลิตตามการคาดการณ์ ผลิตตามสั่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน การทำงานร่วมกันกับลูกค้าคือกุญแจสู่ความสำเร็จ เช่นเดียวกับลูกค้าของลูกค้าด้วย นอกจากนี้ หากคุณกำลังค้นหาลูกค้าเป้าหมายใหม่หรือติดตามลูกค้าปัจจุบัน คุณต้องมองเห็นการโต้ตอบกับลูกค้าในทีมขาย ทีมการตลาด ทีมบริการลูกค้า และทีมสนับสนุนได้อย่างชัดเจน CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองต่อโอกาสในการขายและข้อสงสัยของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทันที

เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของคุณตามตัวแปรอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไป—CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับข้อจำกัดด้านขีดความสามารถและห่วงโซ่อุปทาน เช่น ข้อจำกัดด้านอายุการเก็บรักษา ความเสี่ยงในการปนเปื้อน และการจัดการโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง และคุณยังสามารถจัดการสูตรต่างๆ ในโรงงานของคุณ รวมถึงพัฒนาแผนการผลิตที่ลดเวลาการหยุดทำงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด อันที่จริงแล้ว บริษัทเบเกอร์เช่นคุณมักจะเพิ่มปริมาณงานได้ 10% ถึง 40% พร้อมทั้งลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบลงได้ด้วย

ตอบรับเครื่องมือที่คุณต้องการและพร้อมใช้งานทันที

คุณไม่อาจตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของอุตสาหกรรมเบเกอร์ได้ เว้นแต่คุณจะมีเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นได้ เทคโนโลยีล่าสุดของเราช่วยให้คุณรวมความสามารถที่มีค่าที่สุดสำหรับการผลิต การขายและการวางแผนการดำเนินงาน การคาดการณ์ การจัดการสินทรัพย์ ความยั่งยืน การบริหารจัดการสูตรการเงิน การวิเคราะห์ และการจัดการทุนมนุษย์

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณมีโซลูชันระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่แท้จริงซึ่งมาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆ ทุกเดือน ดังนั้นคุณจึงมีโซลูชันที่ล้ำสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องทำการอัปเดตครั้งใหญ่อีกต่อไปเมื่อถึงเวลาติดตั้งใช้งาน Infor Industry Process Catalog ก็ยังสามารถช่วยให้คุณติดตั้งโซลูชัน ERP ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังคงได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตอีกด้วย

The Industry Process Catalog for Food & Beverage มีกระบวนการทางธุรกิจระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในตัว จึงช่วยเพิ่มความเร็วในการติดตั้งใช้งาน คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

CloudSuite Food & Beverage มีความสามารถทั้งหมดในการจัดการวงจรชีวิตของเบเกอร์ที่พร้อมใช้งานทันที คุณจึงติดตั้งใช้งานได้เร็วขึ้น เริ่มต้นและดำเนินการผลิตได้รวดเร็วขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ลดการหยุดชะงักทางธุรกิจให้น้อยลงด้วย ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเบเกอร์ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

ยกระดับธุรกิจของคุณขึ้นไปอีกระดับ

ยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจเบเกอร์ไปสู่อีกระดับ CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณสามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดหา จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคุณกับซัพพลายเออร์ คู่ค้า และลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

- ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งลดปัญหาด้านอายุการเก็บรักษาให้เหลือน้อยที่สุดจากการวางแผนแบบ Push-Pull
- แก้ไขสูตรของคุณเพื่อใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพสูตร
- ทราบต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละผลิตภัณฑ์ และปรับเปลี่ยนตามการจัดสรรต้นทุนตามตลาดหลังกระบวนการ
- ติดตามผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยอย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยใช้ความสามารถในการติดตามย้อนกลับและเรียกคืนผลิตภัณฑ์ล็อตหลักและล็อตย่อย
- ปรับการจัดกำหนดเวลาตามวัตถุดิบที่มีอยู่ เพื่อปรับปรุงอัตราการส่งคำสั่งซื้อ และลดของเสียด้วยการคาดการณ์และการวางแผนรายวัน และรายชั่วโมง

เรียนรู้เพิ่มเติม



เรียนรู้เพิ่มเติม:



infor

Infor เป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจมากกว่า 65,000 แห่ง ในกว่า 175 ประเทศ ทั่วโลก มีพนักงาน 17,000 คนของ Infor เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ เยี่ยมชม www.infor.com

Copyright ©2023 Infor สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและการออกแบบที่กำหนดไว้ในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Infor และ/หรือบริษัทในเครือและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง www.infor.com/th-th.

500 Amarin Plaza, 15th FL., Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Tel : +66 2 207 2900

INFOTP2891311-th-TH-0423-1